

สรุปประเด็นการเสวนา

เรื่อง "ปรับบทบาทภาครัฐ...เปลี่ยนการบริหารประเทศไทย"

ในงานสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2552

วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2552 เวลา 10.15 - 12.00 น.

ความคาดหวังและแนวทางการดำเนินงานร่วมกันระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐ

โดย นายกานต์ ตระกูลฮุน กรรมการผู้จัดการใหญ่ เครือซีเมนต์ไทย (SCG)

ความเป็นไปได้ในการเปิดให้ภาคเอกชนมารับหน้าที่ดำเนินการแทนภาครัฐ

ปัจจุบันภาคเอกชนมีความเข้มแข็งมากขึ้น จะเห็นได้จากตัวเลข GDP เพราะฉะนั้นโอกาสที่ประเทศไทยจะพัฒนาก้าวหน้าไปมากกว่านี้จึงมีความเป็นไปได้สูง หากมีการปรับบทบาทหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 84(1) แล้ว จะเอื้อให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทได้ง่ายขึ้น ทั้งนี้ต้องเน้นให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วย

ประเทศไทยมีต้นทุนทางสังคมมากอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นในด้านสังคม วัฒนธรรม มาให้เกิดความได้เปรียบในด้านการท่องเที่ยว โดยเอกชนสามารถเข้ามามีส่วนผลักดันได้ ซึ่งนอกจากทางด้าน Research & Development ที่เอกชนทำมาอย่างต่อเนื่องแล้ว ควรพัฒนาและส่งเสริมในด้าน Design & Creativity ให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิต ส่งออกไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งปัจจุบันภาคเอกชนดำเนินการในเรื่องนี้อยู่แล้วในหลาย ๆ บริษัท เช่น SCG และปตท. ประเด็นที่สำคัญคือ เรื่อง Design Branding ที่เราต้องพัฒนาเพิ่มมากขึ้นนั้น จะเกิดขึ้นได้อย่างไร คำตอบคือภาคเอกชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น

ความคาดหวังต่อระบบราชการในการให้ภาคเอกชนเข้ามาดำเนินงานร่วมกับภาครัฐ และแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน

ในการดำเนินงานร่วมกันนั้น ภาครัฐควรจะช่วยส่งเสริมผลักดันให้ประเทศไทยเป็น Regional Trading Hub ซึ่งจะเกิดผลดีกับประเทศคือ เป็นการส่งเสริมการลงทุนในไทยให้เพิ่มมากขึ้น เกิดการไหลเข้ามาของ Know How และ Knowledge ต่าง ๆ หากสามารถปรับทุกอย่างได้แล้ว จะเกิดประโยชน์ต่อคนไทยมากขึ้น

นอกจากนี้ ภาครัฐควรเข้ามาส่งเสริมเรื่องการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ด้าน It และด้าน Logistic ซึ่งจะนำประเทศไทยไปสู่การเป็น Expat Haven

ในเรื่องการสร้างคน ควรส่งเสริมความร่วมมือแบบ Government to Government (G to G)

ควรปรับเรื่องกฎหมายให้เอื้อต่อการลงทุนของเอกชน เช่น เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับภาษีต่างๆ ให้เป็น Double/Triple Tax ซึ่งควรปรับให้มีความเหมาะสมและคล่องตัวมากขึ้น ซึ่งหากทำได้จะช่วยส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนไปยังตลาดโลกได้มากขึ้น

แนวคิดเรื่องการปรับบทบาทภาครัฐเป็นสิ่งที่ดีและเป็นไปได้ โดยเห็นว่าควรเริ่มในเรื่องใหญ่ๆ ที่สำคัญไปทีละเรื่อง โดยอาจจะตั้งเป็นวาระแห่งชาติ และนอกจากการร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนแล้ว ควรให้ภาคประชาชนและภาคที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมด้วย เพื่อให้ทุกฝ่ายเข้าใจตรงกันว่ารัฐจะดำเนินการบริหารไปในทิศทางใด
